

Trường Tiểu học Newman

Chính sách về hoạt động tham gia của phụ huynh và gia đình trong năm học 2024- 2025

Hợp tác với học sinh và gia đình học sinh là điều cần thiết. Chúng tôi coi trọng và tôn trọng vai trò của phụ huynh cũng như các thành viên khác trong gia đình trong trải nghiệm giáo dục của con họ. Chính sách về hoạt động tham gia sau đây, được phát triển cùng với phụ huynh, vạch ra những nỗ lực của chúng tôi nhằm hỗ trợ mối quan hệ hợp tác này giữa nhà trường và gia đình. Chính sách này sẽ thường xuyên được cập nhật để đáp ứng nhu cầu thay đổi của phụ huynh và nhà trường.

Thông tin về các chương trình, cuộc họp và hoạt động dành cho phụ huynh sẽ được thông báo như thế nào?

Trường Tiểu học Newman sẽ cung cấp thông tin liên lạc có ý nghĩa cho phụ huynh về sự tiến bộ của học sinh qua email, điện thoại, ghi chú bằng văn bản, Power School, Sign-up Genius, ClassDojo hoặc các ứng dụng truyền thông và thông báo trực tiếp tại các cuộc họp SEP của chúng tôi. Thông tin này và các thông báo khác dành cho phụ huynh, cũng như chính sách này bằng văn bản, sẽ được viết ở định dạng để phụ huynh có thể hiểu được và được cung cấp bằng nhiều ngôn ngữ.

Phụ huynh có những quyền và cơ hội tham gia nào?

Phụ huynh có quyền đóng góp ý kiến về các hoạt động tham gia của trường và là những người tham gia tích cực cũng như người ra quyết định, không chỉ trong hoạt động học tập của học sinh mà còn trong việc phát triển các sáng kiến trên toàn trường thông qua việc tham gia Hội Giáo viên Phụ huynh (PTA) của trường, phục vụ trong Hội đồng Cộng đồng Trường học (SCC), tham gia hoạt động tình nguyện tại trường, nhận thông tin về các chương trình của trường và được giải đáp các thắc mắc một cách kịp thời.

Trường Tiểu học Newman sẽ thực hiện các kế hoạch như thế nào để tăng cường và cải thiện hoạt động tham gia của phụ huynh tại trường?

Hàng năm, phụ huynh sẽ không chỉ đóng góp ý kiến cho chính sách này mà còn đóng góp ý kiến phát triển Thỏa thuận Trường học nêu rõ vai trò của giáo viên, học sinh và phụ huynh trong sự thành công trong học tập. Phụ huynh cũng sẽ tham gia vào việc soạn thảo và xem xét Kế hoạch Cải thiện Trường học (SIP) và các kế hoạch LAND Trust của trường trong các cuộc họp của Hội đồng Cộng đồng Trường học (SCC). Các quy tắc được nêu trong tài liệu này cũng được đăng trên trang web của trường, được hỗ trợ bằng việc xây dựng năng lực của mỗi nhóm. Đối với phụ huynh, chúng tôi tổ chức các buổi tối dành cho phụ huynh nhằm nâng cao năng lực của họ trong việc hỗ trợ con họ trong học tập. Đối với giáo viên, chúng tôi cung cấp chương trình phát triển chuyên môn để hỗ trợ họ giảng dạy hiệu quả và tiếp cận phụ huynh. Còn đối với học sinh, chúng tôi cung cấp nội dung giảng dạy chất lượng, cũng như cơ hội cho các biện pháp can thiệp cần thiết. Những nỗ lực này không chỉ phù hợp với thực tiễn tốt nhất mà còn phù hợp với nhu cầu cải thiện học tập cụ thể của trường.

Trường Tiểu học Newman sẽ giải quyết các nhu cầu mục tiêu của học sinh và gia đình của học sinh như thế nào?

Trường Tiểu học Newman sẽ có ý kiến phản hồi kịp thời cho học sinh và phụ huynh về thành tích học tập và hành vi của học sinh. Thông qua các hệ thống hỗ trợ cũng như các kế hoạch

hành vi của trường, mỗi học sinh sẽ được tạo động lực để học tập và cố gắng hết sức. Mỗi tuần, học sinh sẽ có 45 phút Học tập về Cảm xúc Xã hội có mục tiêu. Dữ liệu đánh giá toàn trường được chia sẻ với phụ huynh trên trang web của chúng tôi, trong các bản tin và tại các cuộc họp của Hội đồng Cộng đồng Trường học (SCC). Ngoài ra, Trường Tiểu học Newman đặt kỳ vọng cao ở học sinh. Học sinh sẽ phối hợp với phụ huynh và giáo viên của mình để đặt mục tiêu học tập cá nhân trong các cuộc họp SEP. Báo cáo tiến bộ cá nhân sẽ được chia sẻ với phụ huynh vào cuối mỗi quý. Giáo viên sẽ tìm hiểu nhu cầu của học sinh và có những điều chỉnh linh hoạt và hợp lý để đáp ứng nhu cầu riêng của học sinh. Trường Tiểu học Newman luôn hỗ trợ phụ huynh bằng cách thường xuyên cập nhật PowerSchool, thông báo nhu cầu của học sinh và những hỗ trợ được cung cấp, đồng thời đề xuất các chiến lược mà phụ huynh có thể sử dụng để hỗ trợ việc tiếp tục học tập tại nhà.

Phụ huynh có khả năng tiếng Anh hạn chế, phụ huynh có con nhập cư và phụ huynh khuyết tật hoặc có nhu cầu đặc biệt khác sẽ có cơ hội tham gia như thế nào?

Phụ huynh sẽ có quyền tiếp cận hợp lý với nhân viên và sẽ được cung cấp thông tin kịp thời và ở định dạng dễ hiểu. Thông tin liên lạc bằng văn bản được đăng trên trang web của trường có thể truy cập được theo ADA (Đạo luật về Người Mỹ Khuyết tật) và có thể được dịch sang nhiều ngôn ngữ. Dịch vụ dịch cho các cuộc họp trực tiếp của trường có sẵn thông qua các dịch vụ dịch trực tiếp hoặc qua điện thoại. Phụ huynh từ tất cả các nền tảng và khả năng ngôn ngữ hoàn toàn có thể tham gia vào các cuộc họp của trường, các sự kiện của trường, cung cấp ý kiến đóng góp và các sáng kiến thu hút sự tham gia của phụ huynh khác được nêu ở trên.